



สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ นสพ.ประจำวันที 11 เมษายน 2562

เรื่อง	สื่อ
1. 'สศก.'เผยตลาดออนไลน์ ต้นราคาทุเรียนตะวันออก	กรุงเทพธุรกิจ
2. เช็กพิธูธ'เปียร์-น้ำมัน'เก็บอากรต่ำกว่าเป้าจ่อรีดภาษีเพิ่มยาเส้นลดจีดีพีโต...	มติชน
3. 19ปีผู้ตรวจฯ-สาธ4.4หมื่นปัญหา	ข่าวสด
4. เครดิตบูโรชี้คุมกลุ่มเสี่ยง	เดลินิวส์
5. ติดตามศูนย์ขยายพันธุ์พืช	แนวหน้า
6. รายงานพิเศษ: บูรณาการแก้ปัญหาหน้าด้วย'บางระกำโมเดล'	แนวหน้า
7. สตช.-ปค.ถูกร้องมากที่สุด	แนวหน้า
8. เปิดที่มายุทธศาสตร์ส่งเสริมธุรกิจสินค้าฮาลาล	คมชัดลึก
9. ผู้ตรวจฯเรียกฝ่ายเกี่ยวข้อง เคลียร์ปัญหา"พาราควอต"	ผู้จัดการรายวัน 360 องศา
10. เครดิตบูโรห่วงสหกรณ์หนีฟุ้ง	มติชน
11. 'สตช. - กรมปศุสัตว์'แชมป์โดนร้อง	กรุงเทพธุรกิจ
12. เผยคว้นพืชเหนือดีขึ้น จุดฮอตสปอต-ลดลง!	ไทยรัฐ

\*\*\*\*\*



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จากหนังสือพิมพ์ กรุงเทพธุรกิจ

หัวข้อข่าว : 'สศก.'เผยตลาดออนไลน์ ดันราคาทุเรียนทะวันออก

วันพฤหัสบดีที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2562

ฉบับที่ : 11158 หน้า : 6(ล่างขวา)

## 'สศก.'เผยตลาดออนไลน์ ดันราคาทุเรียนทะวันออก

**กรุงเทพฯ ● “สศก.”ชี้เส้นทาง** ตลาดทุเรียนในภาคตะวันออกจากเกษตรกรผู้เลี้ยงและสหกรณ์ แบ่งเกรดราคาสูง 115-140บาท ตกเกรดเหลือ 85บาทต่อกก. ขายเหมาสวนทุผล 150บาท พร้อมสั่งผ่านออนไลน์กระจายการผลิต

**นางอัญชนา ตราโช รองเลขาธิการ**

**สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.)**

เปิดเผยว่า จากการสำรวจข้อมูลทุเรียนภายใต้โครงการศึกษาบทบาทของผู้ประกอบการธุรกิจผลไม้ที่มีต่อผลไม้ไทยในจ.จันทบุรี ระยะเวลา และตลาดพบว่าผลผลิตทุเรียนที่มีคุณภาพส่วนใหญ่เกษตรกรจะจำหน่ายแบบเหมาสวนให้กับโรงคัดบรรจุทุเรียน (สั่ง) และเลือกจำหน่ายทุเรียนแก่ล้งที่ให้ราคาดีกว่าเพื่อส่งออกไปยังตลาดจีน ขณะนี้ยังมีความต้องการอย่างต่อเนื่อง โดยผู้ประกอบการโรงคัดบรรจุทุเรียนได้เปิดทำการรับซื้อทุเรียนตั้งแต่ช่วงประมาณกลางเดือน มี.ค. เป็นต้นมา

สำหรับผลผลิตที่มีคุณภาพเกรด A และเกรด B ส่วนใหญ่บรรจุกล่องส่งออกตลาดจีน และเกรดพรีเมียมส่งห้างสรรพสินค้าภายในประเทศ โดยผลผลิตเกรด A และเกรด B ราคารับซื้อเหมาสวนอยู่ที่ประมาณ

กิโลกรัม(กก.)ละ 115-130 บาท เกรด C กก.ละ 90 บาท และเกรดรวม(คละไซส์ทุกลูก)กก.ละ 120 บาท

ในขณะที่เกรดพรีเมียม กก.ละ 135-140 บาท ทั้งนี้ สำหรับผลผลิตตกเกรดซึ่งส่วนใหญ่กระจายตลาดภายในประเทศอยู่ที่กก.ละ 85 บาท

นอกจากนี้ เกษตรกร มีแนวโน้มการขายทุเรียนแบบออนไลน์ผ่านเฟซบุ๊กและแอปพลิเคชันมากขึ้นโดยมีการรับประกันคุณภาพและมีบริการจัดส่งผ่านบริษัทไปรษณีย์ไทย และบริษัท เคอร์รี่ จำกัด ทำให้เกษตรกรได้รับราคาจำหน่ายสูงกว่าตลาดทั่วไป และหากขายยกกล่องตามน้ำหนักสามารถลดเกรดในการจำหน่ายได้ด้วย รวมถึงการขายแบบเหมาต้นทุเรียนในสวนราคา กก.ละ 150 บาททุกลูก

อย่างไรก็ตาม ยังมีสหกรณ์การเกษตรภาคตะวันออก ที่เป็นตัวกลางการซื้อขาย และคัดคุณภาพโดยมีการรับรองคุณภาพมาตรฐานและสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ ทำให้ราคาเกษตรกรได้รับสูงกว่าตลาดทั่วไป และหากเกษตรกรรายใดมี GAP จะได้รับราคาเพิ่มอีก กก.ละ 2 บาท

เช็กพิธูร์ 'เบียร์-น้ำมัน'  
เก็บอาการต่ำกว่าเป้า  
จอร์ดีภาษีเพิ่มยาเส้น  
ลดจีดีพีโตเหลือ 3.6%  
พิษการเมือง-ศก.โลก  
'สรรพสามิต' ไล่ตรวจสอบ  
ภาษีเบียร์-น้ำมัน ผิดสังเกต  
6 เดือนจัดเก็บต่ำเป้าหมาย เช็ก  
หาสาเหตุ ส่อหลีกเลี่ยงอากร  
หรือไม่ เล็งขึ้นภาษียาเส้น  
เดือน ต.ค. หลังพบนักสูบบุหรี่  
บริโภคสูงขึ้นเหตุราคาถูกกว่า  
บุหรี่ยี่ (อ่านต่อหน้า 9)

## ต่อจากหน้า 1

## เบียร์-น้ำมัน

### ไทยพาณิชย์หันจีดีพีโตแค่ 3.6%

เมื่อวันที่ 10 เมษายน นายยรรยง ไทยเจริญ รองผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสูงสุด ศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจ (อีไอซี) ธนาคารไทยพาณิชย์ เปิดเผยว่า อีไอซีได้ปรับลดประมาณการอัตราการขยายตัวเศรษฐกิจ (จีดีพี) ไทยปี 2562 อยู่ที่โต 3.6% จากเดิมโต 3.8% เนื่องจากอัตราเติบโตของมูลค่าการส่งออกไทย โตลดลงตามการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลกและมีแนวโน้มชะลอตัวมากกว่าคาด โดยทุกประเทศชะลอตัวพร้อมกันจากสงครามการค้าและภาวะการเงินโลกที่ตึงตัวขึ้นต่อเนื่องตั้งแต่ครึ่งหลังปี 2561 จึงปรับลดประมาณการส่งออกเหลือโต 2.7% จากเดิมโต 3.4%

นายยรรยงกล่าวว่า ขณะที่ปัจจัยหนุนเศรษฐกิจอื่นก็มีสัญญาณชะลอตัว เช่น การลงทุนภาคเอกชน ตามภาวะส่งออกที่ไม่แน่นอนและรอดูความชัดเจนของทิศทางการเมืองภายในประเทศภายหลังการเลือกตั้ง โดย

ประมาณการว่าการลงทุนเอกชนโต 4.1% การลงทุนภาครัฐส่วนใหญ่เป็นโครงการต่อเนื่อง คาดว่าจะมีเม็ดเงินลงทุน 7.6 แสนล้านบาท ในปีนี้ หรือขยายตัว 7.2% จากปีก่อน ขณะที่การอุปโภคบริโภคภาคเอกชนขยายตัว 2.8% และการบริโภคภาคเอกชนขยายตัว 3.5% จากแนวโน้มการจ้างงานและค่าจ้างแรงงานเพิ่มขึ้นอย่างค่อยเป็นค่อยไป รวมถึงมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลและภาคการท่องเที่ยวดีขึ้นตามการฟื้นตัวเร็วกว่าคาดของนักท่องเที่ยวจีน ประมาณการว่านักท่องเที่ยวรวมปีนี้เพิ่มเป็น 40.7 ล้านคน จากเดิม 40.2 ล้านคน หรือโต 6.3%

นายยรรยงกล่าวว่า ทิศทางนโยบายการเงิน คาดว่าคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายตลอดปีใหม่ที่ระดับ 1.75% เนื่องจากเศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มชะลอมากกว่าที่ กนง.เคยคาด และมีความเสี่ยงด้านต่ำมากขึ้นจากความไม่แน่นอนทั้งจากภายนอกและภายในประเทศที่เพิ่มสูงขึ้น ประกอบกับอัตราเงินเฟ้อทั่วไปทรงตัวระดับต่ำ โดยมีค่าเฉลี่ย 0.7% ในไตรมาสที่ 1 ทั้งนี้ อีไอซีปรับลดประมาณการอัตราเงินเฟ้อปีนี้ที่ 0.9% ต่ำกว่าขอบล่างของกรอบเป้าหมายนโยบายการเงิน ปัจจัยทำให้ กนง.ไม่ปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ยนโยบาย แต่จะใช้มาตรการกำกับสถาบันการเงิน (แมคโครพрудเด็นเชียล) เพื่อดูแลจุดเปราะบางเฉพาะจุดที่อาจกระทบต่อเสถียรภาพระบบการเงินในอนาคต โดยเฉพาะประเด็นหนี้ครัวเรือนที่ยังเร่งตัวเร็วกว่าการเพิ่มขึ้นของรายได้ต่อเนื่อง และการประเมินความเสี่ยงที่ต่ำเกินไปของการลงทุนทางการเงิน

### ศก.ไทยลุ้นพร้อมตั้งรับ.ใหม่

นายยรรยงกล่าวว่า ทิศทางค่าเงินบาทมีแนวโน้มแข็งค่าขึ้น เฉลี่ยทั้งปีที่ 31-32 บาท/ดอลลาร์สหรัฐ จากค่าเงินดอลลาร์สหรัฐมีแนวโน้มอ่อนค่าลง จากเศรษฐกิจชะลอตัวและทำที่ของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ชะลอขึ้นดอกเบี้ย ประกอบกับเสถียรภาพเศรษฐกิจด้านต่างประเทศที่เข้มแข็งของไทยสะท้อนจากดุลบัญชีเดินสะพัดที่มีแนวโน้มเกินดุลต่อเนื่องที่ประมาณ 6.4% ต่อจีดีพี ทั้งนี้ ความเสี่ยงที่ค่าเงินบาทอาจจะอ่อนค่าจะมาจากภาวะการเงินโลกที่กลับมาตึงตัวเร็วกว่าคาด และปัญหาเสถียรภาพการเมืองในประเทศเป็นสำคัญ

“ต้องจับตาดูปัจจัยเสี่ยงหลักจากความไม่แน่นอนของแนวโน้มเศรษฐกิจโลกและเสถียรภาพการเมืองในประเทศ แม้จะมีสัญญาณบวกจากการเจรจาการค้าระหว่างสหรัฐกับจีน รวมทั้งทำที่ที่ผ่อนคลายขึ้นของธนาคารกลางหลัก ซึ่งช่วยเพิ่มความมั่นใจของนักลงทุนและลดความเสี่ยงต่อเศรษฐกิจโลกได้ในระยะสั้น แต่เศรษฐกิจโลกก็อาจชะลอตัวได้มากกว่าคาดจากความไม่แน่นอนและความเปราะบางในจุดต่างๆ ไม่ว่าจะเป็ความเสี่ยงการค้าที่ยังจะยืดเยื้อต่อไปเนื่องจากเป็นปัญหาเชิงโครงสร้างและอาจกลับมาทวีความรุนแรงได้อีก ภาวะการเงินโลกที่อาจกลับมาตึงตัวได้ ปัญหาภาระหนี้ระดับสูงในบางประเทศ เช่น หนี้ของภาครัฐในจีนและสหรัฐ รวมทั้งปัญหภายในเฉพาะประเทศ เช่น กรณีเบริกซ์ที่ยังมีความไม่แน่นอนสูง และอาจส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจสหราชอาณาจักรและยุโรปโซน ตลอดจนสร้างความผันผวนให้กับตลาดการเงินโลกในช่วงข้างหน้า ขณะที่ปัญหาเสถียรภาพทางการเมืองจะเป็นปัจจัยเสี่ยงในประเทศที่สำคัญ ความไม่แน่นอนทางการเมือง

ยังมีอยู่สูงแม้การเลือกตั้งจะผ่านไปแล้ว รวมทั้งผลการเลือกตั้งที่กลุ่มพรรคการเมือง 2 ชั่วได้จำนวนสมาชิกผู้แทนราษฎรใกล้เคียงกัน ทำให้มีโอกาสสูงที่รัฐบาลใหม่จะเป็นรัฐบาลผสมที่มีเสียงสนับสนุนในสภาผู้แทนราษฎรมากกว่าฝ่ายค้านไม่มากนัก ซึ่งจะมีนัยต่อเสถียรภาพของรัฐบาลและประสิทธิภาพในการผลักดันนโยบายเศรษฐกิจในระยะข้างหน้า โดยอาจมีผลให้เกิดการชะลอการตัดสินใจลงทุนของภาคธุรกิจและการใช้จ่ายของภาคครัวเรือน เพื่อรอดูความชัดเจนของพัฒนาการทางการเมืองก่อน”

นายยรรยงกล่าว

### ชี้ชัดตั้งรับ.ใหม่มีผลต่อศก.

นายสมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ ประธานสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ) กล่าวในการเสวนา “เศรษฐกิจไทยและกระแสเศรษฐกิจใหม่” จัดโดยสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย (สรท.) ที่โรงแรมแกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ ว่า ปีนี้ทุกประเทศทั่วโลกมีแนวโน้มการเติบโตช้าลง ทั้งสหรัฐ จีน ยุโรป ซึ่งถือว่าเศรษฐกิจยังไม่ถดถอยแต่มีอุปสรรคเข้ามาท้าทาย ด้านสถานการณ์สงครามการค้าสหรัฐและจีนอยู่ระหว่างการเจรจาแต่น่าจะยังมีความยืดเยื้อต่อไป โดยเรื่องที่น่าตก

กันได้ คือ จีนอาจจะซื้อสินค้าสหรัฐมากขึ้น เช่น ถั่วเหลือง ข้าวโพด ข้าว น้ำมันและแก๊ส จีนมีการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาเพิ่ม แก้ไขกฎหมายการลงทุนที่ห้ามรัฐบาลจีนบังคับการถ่ายทอดเทคโนโลยี มีผลในปี 2563 ทั้งนี้ จีนไม่ปล่อยให้เงินหยวนอ่อนค่า สหรัฐไม่ปรับขึ้นภาษ้นำเข้าไปที่ระดับ 25% และไม่ขยายภาษีไปยังสินค้าที่เหลือ เป็นต้น

นายสมเกียรติ กล่าวว่า ด้านทิศทางเศรษฐกิจไทย หลังจากการเลือกตั้งอยู่ระหว่างการจัดตั้งรัฐบาล ซึ่งแบ่งออกเป็นได้ 3 ได้แก่ ค่ายแรกกลุ่มที่ไม่สนับสนุนรัฐบาลปัจจุบัน ค่ายที่สองกลุ่มที่สนับสนุนรัฐบาลปัจจุบันนำโดยพลังประชารัฐ และกลุ่มที่สามที่เป็นเสียงกลางยังไม่เลือกฝ่ายใด ซึ่งทั้งสองค่ายจะมาช้อปเสียงจากค่ายที่สาม ด้วยข้อเสนอล้างตำแหน่ง และเสนอด้านอื่นๆ เพื่อชิงมาจัดตั้งรัฐบาลให้ได้

## ห่วงรบ.ใหม่ไร้เสถียรภาพ

“หากค่ายแรกมีเสียงส.ส. ไม่พอจัดตั้งรัฐบาล ค่ายที่สองตั้งรัฐบาลได้แต่หน้าตานายกรัฐมนตรีก็จะเหมือนปัจจุบัน แต่เสียงรัฐบาลปรี่มนๆ น้ำ การประชุมหรือโหวตเพื่อออกนโยบายในรัฐสภาต้องห้ามขาด ห้ามเจ็บ ห้ามป่วย ห้ามตาย ดังนั้นมีโอกาสที่จะมีงูเงี้ยว และงูเงี้ยวจะต้องช้อปเป็นครั้งๆ ไม่สามารถช้อปครั้งเดียวได้ ดังนั้น แม้ว่าจะจัดตั้งรัฐบาลได้อาจจะเป็นรัฐบาลที่ไม่มีเสถียรภาพสูงมาก อาจจะทำโครงการขนาดใหญ่อาจจะทำไม่ได้ หรือทำได้ยาก ทำได้ช้า ซึ่งภาวะการเมืองเช่นนี้การหวังพึ่งรัฐบาลเป็นไปไม่ได้ ยก ขณะที่การค้าโลกชะลอ ผู้ส่งออกเตรียมตัวช่วยตัวเอง ด้วย อัตราดอกเบี้ย โหนดโนนาโด้ หรือตอนเป็นทั้งที่พึ่งแห่งตน อย่างไรก็ตาม คาดหวังให้การเมืองเป็นไปตามทิศทางที่ถูกต้อง ขณะนี้คาดเดาไม่ได้ว่าจะมีการเลือกตั้งใหม่หรือไม่ แต่หากตั้งรัฐบาลได้แล้ว ใช้กระบวนการยุบสภาเพื่อเลือกตั้งก็สามารถทำได้ ซึ่งรัฐบาลใหม่ที่เข้ามาอาจจะต้องใช้เงินงบประมาณลงไปประชาชนฐานราก เพื่อเอาใจคะแนนเสียงก่อนยุบสภา” นายสมเกียรติกล่าว

## โอกาสศก.เติบโตได้3-4%

นายสมเกียรติกล่าวว่า มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลที่จะออกมานั้น มองว่าขณะนี้เศรษฐกิจขยายตัว 3-4% ไม่มีความจำเป็นต้องมีการกระตุ้น มาตรการกระตุ้นควรทำเมื่อเศรษฐกิจติดลบ หรืออาจทำเพื่อกระตุ้นการสร้างรากฐานเศรษฐกิจในระยะยาวมากกว่า เช่น การลงทุนโครงสร้างพื้นฐานที่ปัจจุบันทำได้

ดี และควรรกรการลงทุนด้านการพัฒนาทักษะบุคลากรเพิ่มมากขึ้น ต้องเร่งสร้างคนเก่ง ส่วนการให้กระตุ้นฐานรากและผู้มีรายได้น้อยมองว่าเป็นเรื่องการให้สวัสดิการแต่ไม่อยากให้เกิดภาวะการเสถียรภาพกระตุ้นเศรษฐกิจ ทั้งนี้ รัฐบาลควรเก็บเงินงบประมาณไว้สำหรับให้รัฐบาลใหม่ที่เข้ามาใช้สำหรับการดำเนินนโยบายตามที่พรรคการเมืองต่างๆ ได้หาเสียงเอาไว้

นายทิตนันทน์ มัลลิกะมาส ผู้ช่วยผู้ว่าการสายนโยบายการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) กล่าวว่า แนวโน้มเศรษฐกิจและการค้าโลกที่ชะลอตัวส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทย โดย ธปท.ปรับประมาณการณ์เศรษฐกิจไทยปีนี้โต 3.8% และปีหน้าโต 3.9% โดยประเมินจากปัจจัยเสี่ยงต่างๆ ซึ่งปีนี้มีส่งออกไทยชะลอตามการค้าโลก ปัจจัยพระเอกต่อเศรษฐกิจ คือ การลงทุนภาครัฐและการลงทุนเอกชน สัดส่วนคิดเป็น 24% ของจีดีพี หากทั้งสองปัจจัยขยายตัวได้เป็นแรงขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้ขยายตัวได้ใกล้เคียง 4% ได้ ส่วนมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจจำเป็นต้องมีหรือไม่ นั้น ขณะนี้เร็วเกินไปที่จะพูดถึงต้องรอพิจารณาในระยะต่อไปก่อน เช่นเดียวกับอัตราดอกเบี้ยนโยบายคงอยู่ที่ 1.75% ซึ่งการพิจารณาดอกเบี้ยนโยบายของคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) มีการพิจารณาตามข้อมูลและพัฒนาการเศรษฐกิจ (ดาต้าดีเพนท์เด็นท์) เพื่อประกอบการตัดสินใจในแต่ละครั้ง

นายทิตนันทน์กล่าวว่า สถานการณ์ค่าเงินบาทของไทยเทียบกับภูมิภาค ค่าเงินบาทไทยผันผวนต่ำและแข็งค่าเทียบดอลลาร์สหรัฐในระดับกลางๆ เมื่อเทียบกับประเทศอื่น แต่ผู้ประกอบการที่ค้าขายกับต่างประเทศควรมีการป้องกันความเสี่ยงเพื่อรองรับหากมีความผันผวนเกิดขึ้น จากปัจจัยเสี่ยงต่างๆ ภายนอกที่ควบคุมไม่ได้

## เวียดนามแข่งไทยดึงทุนนอก

นายวิกรม กรมดิษฐ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ปัจจัยที่มีผลต่อการขยายตัวเศรษฐกิจไทย ส่วนหนึ่งคือ แรงหนุนจากการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ (เอฟดีไอ) ในอดีต พบว่า เอฟดีไอที่มีลงทุนในอาเซียนมีการเข้ามาลงทุนในไทยเป็นส่วนใหญ่ แต่ไทยมีสถานการณ์การเมืองและความไม่สงบในช่วงหลายปีที่ผ่านมา เอฟดีไอของไทยจึงค่อนข้างเหวี่ยงขึ้นลง และ

ปัจจุบันพบว่าเอฟดีไอที่เข้ามาลงทุนในอาเซียนส่วนใหญ่ไปลงทุนในเวียดนามและแนวโน้มเติบโตต่อเนื่อง ขณะที่ไทยลดสัดส่วนลงมาเป็นอันดับสองรองจากเวียดนาม คาดหวังว่าเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) จะช่วยดึงดูดเอฟดีไอให้เข้ามาในไทยเพิ่มขึ้นจะช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ขณะที่การจัดตั้งรัฐบาลก็จะต้องรอดิตตามความชัดเจน

## สรรพสามิตจ่อขึ้นภาษียาเส้น

นายพร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมสรรพสามิตเปิดเผยว่า ขณะนี้รายได้ของภาษียาเส้นสูงขึ้นไปถึง 200% ส่วนหนึ่งเพราะเก็บภาษียาเส้นในพื้นที่เมือง และหากแยกภาษียาเส้นพื้นที่เมืองออกยังพบว่ารายได้ภาษียาเส้นจากการจัดเก็บสูงกว่า 100% ดังนั้น กรมอยู่ระหว่างทบทวนภาษียาเส้นเพิ่มเติม เพราะรู้สึกเป็นห่วงที่การบริโภคสูงเกินไป และถ้าเทียบกับบุหรี่มวน ภาษียาเส้นต่ำกว่ามาก อาจเป็นเหตุให้คนหันมาสูบบุหรี่แทนบุหรี่มวนมีภาษีที่สูงกว่า อย่างไรก็ตาม การพิจารณาเรื่องนี้คงต้องเกี่ยวข้องกับภาษีใหม่เก็บอัตราเดียวเริ่มวันที่ 1 ตุลาคม 2562 จากขณะนี้เก็บ 2 อัตรา ระหว่างบุหรี่ต่ำกว่า 60 บาท และบุหรี่สูงกว่า 60 บาท โดยกรมยังยืนยันนโยบายเดิมคือปรับเป็นอัตราเดียว แต่ถ้าจะมีการเปลี่ยนแปลงคงต้องขึ้นอยู่กับนโยบายของรัฐบาลชุดใหม่

นายพรกล่าวว่า สำหรับผลการจัดเก็บรายได้รอบ 6 เดือน กรมสามารถจัดเก็บได้ 2.89 แสนล้านบาท ต่ำกว่าเป้าหมายตามเอกสารงบประมาณ 4.7% แต่สูงกว่าช่วงเดียวกันปีก่อน 2 หมื่นล้านบาท หรือ 7.62% โดยภาษีที่จัดเก็บสูงสุด 5 อันดับแรก คือ ภาษีน้ำมันจัดเก็บได้ 9.7 หมื่นล้านบาท ภาษียาสูบ 7 หมื่นล้านบาท ภาษีเบียร์ 3.67 หมื่นล้านบาท ภาษียาสูบ 3.45 หมื่นล้านบาท ภาษีสรรพสามิต 3.39 หมื่นล้านบาท

## เล็งสกัดหนีภาษีน้ำมัน

นายพรกล่าวว่า ทั้งนี้ ภาษีที่จัดเก็บมี 2 ตัวจัดเก็บต่ำมาก คือ เบียร์และน้ำมัน โดยกรมอยู่ระหว่างติดตามและตรวจสอบภาษียาสูบดังกล่าว หลังพบว่ายอดจัดเก็บภาษี 6 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2562 (ตุลาคม 2561-มีนาคม 2562) ต่ำกว่าเอกสารงบประมาณมาก โดยเบียร์จัดเก็บได้ 3.67 หมื่นล้านบาท ต่ำกว่าเอกสารงบประมาณ 27% หรือ 1.39 หมื่นล้านบาท ส่วนน้ำมันจัดเก็บได้ 9.7 หมื่นล้านบาท ต่ำกว่าเอกสารงบประมาณ 12.5% หรือ 1.3

หมิ่นล้านบาท ดังนั้น กรมจะไปดูว่าใน 2 สินค้าดังกล่าวมีการลักลอบหนีภาษีหรือไม่

นายพรกรกล่าวอีกว่า ในส่วนของเบียร์ พบว่ามีการส่งออก 10% ต้องไปดูว่ามีการส่งออกจริงหรือไม่ รวมถึงกรมจะติดตามการจัดเก็บภาษีตั้งแต่กระบวนการผลิต ไปจนถึงการนำออกมาขาย ส่วนน้ำมันนั้นส่วนหนึ่งภาษีลดลงเกิดจากราคาน้ำมันตลาดโลกที่ลดลงมาก แต่กรมต้องไปดูว่าเหตุที่ทำให้การจัดเก็บต่ำกว่าเป้าหมายนั้นเป็นเพราะอะไร มีการลักลอบหรือไม่ โดยเฉพาะกรณีน้ำมันเขียวที่ไม่ต้องเสียภาษี จะไปดูตั้งแต่การขนส่ง คลังน้ำมัน รวมไปถึงการส่งออก โดยจะใช้มาตรการเข้มข้นเข้ามาตรวจสอบ

“แม้ยอดจัดเก็บภาษี 6 เดือนแรกปีงบประมาณต่ำกว่าเอกสารงบประมาณกำหนดไว้ แต่ทั้งปีกรมยังตั้งเป้าหมายการทำงานว่าต้องจัดเก็บภาษีให้ได้ตามเอกสารงบประมาณคือ 6.22 แสนล้านบาท แม้ว่ากระทรวงการคลังปรับลดเป้าหมายเหลือ 5.84 แสนล้านบาทก็ตาม” นายพรกรกล่าว

## ขง'สมคิด'เคาะกระตุ้นศก.

นายประสงค์ พูนธเนศ ปลัดกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า ขณะนี้มอบให้หน่วยงานในกระทรวงการคลังไปพิจารณาว่าเศรษฐกิจในขณะนี้ควรจะมีมาตรการกระตุ้นหรือดูแลอะไรเพิ่มเติมหรือไม่ เพราะขณะนี้เอกชนเริ่มปรับคาดการณ์เศรษฐกิจปี 2562 เหลือ 3.8% ต่ำกว่าที่กระทรวงการคลังอยากให้ได้ 4% ซึ่งเป็นระดับที่โตตามศักยภาพ โดยมาตรการที่ออกมานั้นจะมีทั้งระยะสั้นและระยะยาว เป็นมาตรการเรียกความเชื่อมั่น หากอะไรทำได้ก่อนและจำเป็นต้องทำ จะเสนอไปยังรัฐบาลชุดนี้ให้ดำเนินการทันที ไม่ต้องรอรัฐบาลใหม่

“ให้กำรบ้านหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไป 2-3 อาทิตย์แล้ว คาดว่าจะชัดเจนในช่วงหลังสงกรานต์ ซึ่งนายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี นัดประชุมกับผู้บริหารกระทรวงการคลังหลังสงกรานต์ คาดว่าจะเสนอมาตรการไปยังนายสมคิดให้พิจารณา” นายประสงค์กล่าว

## หวังพยุงจีดีพีไม่หลุด3.5%

แหล่งข่าวจากกระทรวงการคลังกล่าวว่า ขณะนี้ตัวเลขส่งออกต่ำกว่าที่กระทรวงการคลัง

ประเมินไว้มาก ประกอบกับการจัดตั้งรัฐบาลใหม่ น่าจะใช้เวลา และกว่ามาตรการที่รัฐบาลชุดใหม่จะออกมา น่าจะเป็นช่วงไตรมาส 3 หรือไตรมาส 4 ดังนั้นมองว่าอาจต้องมียามาตรการออกมาช่วยเพื่อไม่ให้เศรษฐกิจไตรมาส 2 และ 3 ขยายตัวต่ำ เพราะขณะนี้เอกชนและนักวิชาการบางสำนักมองว่าเศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มต่ำกว่า 3.5% โดยมาตรการออกมาเป็นมาตรการกระตุ้นการบริโภคภาคเอกชน รวมถึงมาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยว โดยรายละเอียดของมาตรการนั้น คงต้องเสนอฝ่ายนโยบายพิจารณาก่อน

## 'ศิริ'ถก'กบง.'เร่งใช้ปี10ทางเลือก

นายศิริ จิระพงษ์พันธ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เปิดเผยว่า ปลายเดือนเมษายนนี้ จะมีการประชุมคณะกรรมการบริหาร

นโยบายพลังงาน (กบง.) เพื่อกำหนดมาตรการส่งเสริมให้มีการจำหน่ายน้ำมันดีเซลบี 10 หรือ บี 100 ผลมน้ำมันดีเซล 10% เพื่อเป็นน้ำมันทางเลือกจากปัจจุบันที่กำหนดบังคับดีเซลเป็นมาตรฐานบี 7 โดยคาดว่าจะมีการนำร่องการจำหน่ายในสถานีบริการนำร่องภายในต้นเดือนพฤษภาคมนี้ รวมถึงจะหารือเรื่องความเป็นไปได้ในการลดราคาจำหน่ายเพื่อส่งเสริมการใช้ บี 10 ระยะแรกอีกด้วย ทั้งนี้ สมาคมผู้ผลิตรถยนต์จากญี่ปุ่น (JAMA) ได้มีข้อคิดเห็นในเรื่องการเพิ่มสัดส่วนผลมนบี 100 ในดีเซลเป็น บี 10 ว่าไม่ขัดข้องที่จะให้ใช้น้ำมันดีเซลฐาน บี 10 และค่ายรถยนต์ญี่ปุ่นยืนยันว่าสามารถใช้ บี 10 ได้ไม่มีปัญหาสำหรับรถที่ผลิตตั้งแต่ปี 2554 เป็นต้นมาหรือรถไม่เกิน 6-7 ปี แต่ถ้าเป็นรถที่มีการใช้งานมานานเกิน 7 ปี ต้องนำไปตรวจสภาพก่อน แต่ค่ายรถของสหรัฐอเมริกาและยุโรปนั้นยังไม่พร้อมที่จะใช้ บี 10 ดังนั้นจะให้สถานีบริการเป็นผู้เลือกที่จะจำหน่าย บี 10 หรือ บี 7 หรือจะจำหน่ายทั้ง 2 ชนิด ก็ได้เพื่อเป็นทางเลือกให้ผู้บริโภค

นายศิริกล่าวว่า สำหรับราคาขายปลีก บี 10 จะมีการจูงใจการใช้ด้วยการลดราคาความน้อยเพียงใดนั้น คงจะอยู่ที่ กบง.จะพิจารณาอย่างไรก็ตาม ยอมรับว่ามีผู้เสนอให้จูงใจการใช้ระยะสั้นด้วยการเสนอให้ลดราคาขายปลีกให้ต่ำกว่าบี 7 ประมาณ 1 บาทต่อลิตร โดยใช้กลไกกองทุน

น้ำมันเชื้อเพลิง แต่ขณะที่บางส่วนเองก็เห็นว่าไม่จำเป็นต้องลดราคาก็ได้เพราะการใช้ บี 10 ที่เพิ่มจะเป็นการช่วยเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มซึ่งคนไทยน่าจะให้การสนับสนุนอยู่แล้ว ขณะที่ผู้ผลิตรถยนต์จากญี่ปุ่นยังกังวลเรื่องของมาตรฐานน้ำมันปาล์มบริสุทธิ์ (บี 100) ว่าควรจะต้องมีกรดโมโนกลีเซอไรด์ไม่เกิน 0.4% ขณะนี้ผู้ผลิตรถบี 100 ของไทยมีเพียง 2 รายที่ผลิตได้ตามมาตรฐานดังกล่าว ดังนั้นหากสามารถยกระดับให้ผู้ผลิตรถบี 100 ทั้งหมดผลิตให้เป็นไปตามมาตรฐานกำหนดก็จะสามารถยกระดับไปสู่การบังคับดีเซลให้เป็นมาตรฐานบี 10 ในระยะต่อไป

## เล็งเอาผิดลดราคาบี 10

นายศิริกล่าวว่า ขณะนี้ส่งเสริมการจำหน่าย บี 20 โดยราคาต่ำกว่าดีเซลปกติ 5 บาทต่อลิตร กำหนดถึง 31 พฤษภาคม 2562 ล่าสุดค่ายรถโตโยต้าและฮิซุซุ ออกมาระบุรุ่นรถกระบะที่ใช้ บี 20 ได้ว่ามีอะโรบัส ซึ่งเป้าหมายของกระทรวงพลังงานต้องการส่งเสริมการใช้เพื่ออุดหนุนน้ำมันปาล์มดิบ (ซีโอพี) ให้ได้ 2.5 ล้านตันต่อปี เพื่อยกระดับราคาปาล์มสด ยอมรับนอนไม่หลับที่ราคาปาล์มสดคงตกต่ำต่อเนื่อง ตอนนี้อยู่ที่ 1.90-2.40 บาทต่อกิโลกรัม จึงต้องมีมาตรการอุดหนุน โดยให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) นำมาเป็นเชื้อเพลิงผลิตไฟฟ้าที่โรงไฟฟ้าบางปะกง 1.6 แสนตัน ซึ่งกำหนดรับซื้อ ซีพีโอ 18 บาทต่อกิโลกรัม และราคาปาล์มสดที่ซื้อจากเกษตรกร 3-3.20 บาทต่อกิโลกรัม คาดว่า จะส่งครบภายในสิ้นเดือนเมษายน และใช้หมดเดือนมิถุนายน การส่งเสริมการใช้ บี 20 รวมถึงล่าสุดจะส่งเสริมการใช้ บี 10 แต่ราคาปาล์มภาพรวมก็ไม่ตกถึงมือเกษตรกร ซึ่งกระทรวงพาณิชย์กำลังดูแลเรื่องการเอาเปรียบเรื่องราคาบี 10

## 19ปีผู้ตรวจฯ-สาบ4.4หมื่นปัญหา

เมื่อวันที่ 10 เม.ย. พล.อ.วิฑูรย์ รัชตะนันท์ ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน กล่าวในโอกาสครบรอบ 19 ปี วันสถาปนาสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินซึ่งตรงกับวันที่ 12 เม.ย.ว่า สำหรับผลการปฏิบัติงานแก้ปัญหาประชาชนในรอบ 19 ปี รวม 44,198 เรื่อง จากทั้งหมด 45,922 เรื่อง อยู่ระหว่างดำเนินการ 1,724 เรื่อง หน่วยงานที่ถูกร้องเรียนลำดับต้นคือ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ(ตร.) และกรมการปกครอง ประเด็นที่ถูกร้องเรียนมากที่สุด 3 อันดับแรก 1.การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจ 2.การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ 3.ปัญหาเรื่องที่ดิน

ส่วนปัญหาการควบคุมสารเคมีอันตรายพาราควอตที่ใช้ในการเกษตร จะเชิญประธานคณะกรรมการวัดอันตราย อธิบดีกรมวิชาการเกษตร และผู้เกี่ยวข้องมาหารือปลายเดือนเม.ย.นี้ หลังจากคณะกรรมการชุดดังกล่าว ยังไม่ปฏิบัติตามข้อเสนอของผู้ตรวจฯที่ให้ยกเลิกการใช้สารอันตรายนี้ตั้งแต่ 1 ม.ค.2563 และให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ออกประกาศเกี่ยวกับการจำกัดการใช้ แล้วเร่งพัฒนาวิธีอื่นขึ้นมาทดแทน หากไม่มาจะมีโทษตามพ.ร.บ.ว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดิน มาตรา 55 จำคุกไม่เกิน 6 เดือน ปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

สำหรับกรณีบมจ.ท่าอากาศยานไทย (ทอท.)ให้สิทธิผู้บริหารจัดการคิวดี ฟรี ที่สนามบินสุวรรณภูมิ ภูเก็ต เชียงใหม่ และหาดใหญ่ ในแต่ละประกาศเพียงรายเดียว ซึ่งจะประชุมร่วมกับทอท. กระทรวงคมนาคม รวมถึงกระทรวงการคลังในฐานะผู้ถือหุ้นเพื่อสอบถามถึงเหตุผลที่ไม่ปฏิบัติตามข้อเสนอของผู้ตรวจฯที่ให้ดำเนินการไม่น้อยกว่า 3 ราย ภายในเดือนพ.ค.นี้ ถ้าหารือกันแล้วยังไม่ปฏิบัติตามอีก จะส่งรายงานไปยังป.ป.ช. เพื่อสอบสวนกรณีมีพฤติกรรมจงใจไม่ปฏิบัติหน้าที่ทำให้ราชการเกิดความเสียหาย ซึ่งเอาผิดได้ทั้งทางวินัยและอาญา

# เครดิตบูโรชี้คุมกลุ่มเสี่ยง

## ● กู้ผ่อนยาววันนี้เสีย

นายสุรพล โอภาสเสถียร ผู้จัดการใหญ่ บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด (เครดิตบูโร) เปิดเผยว่า เป็นกังวลสหกรณ์ออมทรัพย์ปล่อยกู้ให้กับสมาชิกแบบระยะยาว ซึ่งอาจทำให้เกิดปัญหาเรื่องการใช้หนี้คืนในอนาคตได้ เช่น มาขอกู้ตอนอายุ 55 ปี และให้ผ่อนใช้คืนถึง 150 งวด หรือ 12 ปีครึ่ง เท่ากับว่าเกินอายุวัยเกษียณไปแล้ว ทำให้เกิดข้อสงสัยว่า ถ้าหากไม่ได้มีธุรกิจส่วนตัวทำงานหลังเกษียณ จะเอาเงินที่ไหนใช้หนี้คืน สหกรณ์ และสหกรณ์จะรู้ได้อย่างไรว่า ในอนาคต เมื่อเกษียณไปแล้วจะมีเงินใช้จ่ายคืน ซึ่งต่างจากสถาบันการเงินที่ระบุชัดเจนว่า มีระยะเวลาผ่อนหนี้คืนได้เพียงถึงอายุ 60-65 ปี เท่านั้น

นอกจากนี้ในช่วงที่ผ่านมาได้มีสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์เข้ามาขอตรวจเครดิตบูโรของตนเองจำนวนมาก หรือได้มาขอตรวจผ่านสถาบันการเงินที่เป็นสมาชิกกับเครดิตบูโร เพื่อนำไปเป็นเอกสารประกอบการยื่นกู้กับสหกรณ์ออมทรัพย์ โดยส่วนใหญ่จะเป็นลูกหนี้ที่มีความเสี่ยง และกลุ่มน่าสงสัย เช่น มีการกู้ยืมเงินถี่ ซึ่งจะทำให้มีภาระหนี้สูง และกังวลว่า จะไม่มีความสามารถชำระหนี้คืน ทั้งนี้ในปัจจุบันสหกรณ์ออมทรัพย์ไม่สามารถขอข้อมูลของผู้กู้ได้ เพราะสหกรณ์ออมทรัพย์ไม่ได้เป็นสมาชิกเครดิตบูโร ซึ่งหากที่จะเป็นสมาชิกกับเครดิตบูโรได้ ต้องขวาระขาด มีระบบเชื่อมต่อกันได้ และดำเนินการตามกฎหมายข้อบังคับต่าง ๆ ได้ โดยในช่วงที่ผ่านมายังมีสหกรณ์ออมทรัพย์บางแห่งมาขอหารือเพื่อขอข้อมูลเครดิตลูกหนี้สหกรณ์ฯ แต่ไม่ต้องการที่จะเป็นสมาชิกกับเครดิตบูโร เนื่องจากข้อบังคับ กฎเกณฑ์มีจำนวนมาก

สำหรับการขอตรวจเครดิตบูโรในช่วงปลายปี 61 ที่ผ่านมา มีผู้มาขอเฉลี่ย 70,000 รายต่อเดือน เพิ่มขึ้นจากเดิม มีผู้มาขอตรวจเฉลี่ย 55,000 รายต่อเดือนเท่านั้น ส่วนหนึ่งที่พบมากที่สุด ซึ่งทางเครดิตบูโรจะสอบถามผู้กู้ว่าจะนำไปทำอะไร ปรากฏว่าพบไปกู้กับสหกรณ์ออมทรัพย์มากที่สุด และรองลงมาจะเป็นการกู้ในโครงการบ้าน ถิ่นหลังของทางธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) ในช่วงปีที่ผ่านมา รวมไปถึงนำไปยื่นขอกู้ก่อนมาตรวจการกำกับดูแลสินเชื่อที่อยู่อาศัย หรือ แอลทีวี ธปท. บังคับใช้เมื่อวันที่ 1 เม.ย. ที่ผ่านมา

“ตั้งคำถามว่าหากผู้กู้ได้ระยะเวลาผ่อนชำระ 60-150 งวด ความ



สุรพล โอภาสเสถียร

สามารถการกู้ยืมตรงไหน เพราะหากคนนั้นอายุเยอะ จะมีรายได้ชัดเจนแน่นอนหรือไม่หลังจากเกษียณอายุไปแล้ว ซึ่งถ้ามีธุรกิจก็อาจยังสามารถกู้ยืมได้ชัดเจนแน่นอน แต่ถ้าไม่มีงานทำ ในเดือนต่อ ๆ ไปหลังเกษียณก็จะมีเงินมาใช้คืน ซึ่งที่กังวลคือ “ไม่ควรมีหนี้เกินอายุเกษียณ และอีกประเด็นปัญหาคืออายุ 65 ปี “ไม่ควรมีหนี้”

ก่อนหน้านี้ นายวิโรท สันติประภพ ผู้ว่าการ ธปท. กล่าวว่า คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ได้มีความเป็นห่วงปัญหาเชิงโครงสร้างของสหกรณ์ออมทรัพย์ที่ขยายตัวค่อนข้างมากโดยในปี 62 ธปท. ต้องเร่งดำเนินการแก้ไขปัญหของสหกรณ์ออมทรัพย์ ซึ่งเป็นปัญหาเชิงโครงสร้างที่สะสมมานาน โดยต้องได้รับการแก้ไขก่อนจะเกิดความเสถียรต่อเสถียรภาพระบบการเงินและเป็นปัญหาในอนาคต อย่างไรก็ตามขณะนี้หลายหน่วยงานร่วมกันหารือเพื่อดำเนินการแก้ไขผ่านการออกกฎหมายดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์ทั้ง ธปท. กระทรวงการคลัง กรมส่งเสริมสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นต้น.

# ติดตามศูนย์ขยายพันธุ์พืช เพิ่มเงินลดต้นทุนให้เกษตรกร

นายสำราญ สารบรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดเผยว่า ศูนย์ขยายพันธุ์พืชเป็นหน่วยงานของกรมมีหน้าที่ศึกษา วิจัย ทดสอบ ประยุกต์และถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตพันธุ์พืช ให้เป็นไปตามนโยบายและยุทธศาสตร์ของกรม และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีวัตถุประสงค์คือ ผลิตเมล็ดพันธุ์และพืชพันธุ์ดี สนับสนุนงานส่งเสริมการเกษตรและจำหน่ายให้เกษตรกรในราคาถูก คุณภาพดี สอดคล้องความต้องการของเกษตรกร โดยศูนย์ขยายพันธุ์พืชตั้งอยู่ในภูมิภาคต่างๆ 10 ศูนย์ ที่จ.ชลบุรี ตรัง นครราชสีมา นครศรีธรรมราชบุรีรัมย์ พิษณุโลก มหาสารคาม ลำพูน สุพรรณบุรีและอุดรธานี โดยดำเนินงาน 5 กิจกรรมหลัก คือ 1.สนับสนุนพัฒนาภารกิจด้านขยายพันธุ์พืชสู่งานวิจัย 2.สนับสนุนการผลิตขยายพันธุ์พืชเพื่อส่งเสริมการเกษตร 3.ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการผลิตขยายพันธุ์พืช 4.ประเมินผลปฏิบัติงานศูนย์ขยายพันธุ์พืช 5.สัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาผลิตและขยายพันธุ์พืช

สำหรับกิจกรรมด้านวิจัยทดสอบ เพื่อ

หาเทคโนโลยีที่เหมาะสมพัฒนางานผลิตขยายพันธุ์พืชได้วิจัยเรื่องต่างๆ เช่น ปุ๋ยหมักแบบไฮโดรโปนิกส์ การทดสอบเก็บต้นไหลศตรอมอรรีในห้องเย็น วิจัยสูตรอาหารใช้เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อกล้วยหิน สนับสนุนการผลิตขยายพันธุ์พืชเพื่อ งานส่งเสริมการเกษตร ผลิตจัดหาพืชพันธุ์ดี มีเป้าหมาย 392 ไร่ ดูแลบำรุงรักษาแม่พันธุ์พืชพันธุ์ดีในโรงเรือน 25,800 ต้น จัดเตรียมแม่พันธุ์เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อในห้องปฏิบัติการโดยผลิตแม่พันธุ์ดีพันธุ์หลัก 10,000 ต้น และผลิตแม่พันธุ์ดีชั้นพันธุ์ขยาย 100,000 ต้น ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตและขยายพันธุ์พืช จัดอบรมเกษตรกร เรื่องเทคนิคการผลิตขยายพันธุ์พืช เป้าหมาย 900 คน

“การผลักดันให้ศูนย์ขยายพันธุ์พืชดำเนินการตามบทบาทภารกิจนี้ เพื่อตอบสนองความต้องการของเกษตรกรในชุมชนด้านจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ และพืชพันธุ์ดีที่มาจาก การทดลองวิจัย ทำให้เกษตรกรได้รับความรู้จากการอบรม ถ่ายทอดความรู้นำไปปฏิบัติได้จริง สร้างรายได้ลดต้นทุน” อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรกล่าว



# บูรณาการแก้ปัญหาหน้าด้วย'บางระกำโมเดล'



ทองเปลว กองจันทร์  
อธิบดีกรมชลประทาน

“เดิมนั้นฤดูนาปี กว่าจะได้เริ่มทำนาต้องรอน้ำฝน เดือนพฤษภาคม หรือ มิถุนายน เพราะปลูกไปแล้วฝนทิ้งช่วงเกิดความเสียหาย เมื่อใกล้จะเก็บเกี่ยวผลผลิตประมาณเดือนสิงหาคม หรือ กันยายน น้ำหลากมาท่วมเสียหาย พอมาถึงฤดูนาปีถึง เกษตรกรจะทำนาได้บางพื้นที่ที่มีที่นาอยู่ใกล้แหล่งน้ำหรือมีบ่อบาด แต่ทำนาไปแล้วก็มีความเสี่ยงน้ำไม่พอ สรุปคือ ก่อนมีโครงการบางระกำโมเดล พื้นที่ลุ่มต่ำทุ่งบางระกำอาชีพทำนามีแต่ความเสี่ยงเกิดความเสียหายทั้งออกกัษและกัษแล้ง”

ก้านันสมศักดิ์ บ่องเขาย้อย ก้านันตำบลท่านางงาม อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก ตัวแทนชาวบ้านในพื้นที่กล่าวถึงการดำเนินโครงการบางระกำโมเดล ระหว่างที่พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รองนายกรัฐมนตรี พร้อมนายสมเกียรติ ประจำวงษ์ เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) นายทองเปลว กองจันทร์ อธิบดีกรมชลประทาน ลงพื้นที่ตรวจติดตามสถานการณ์ภัยแล้ง การช่วยเหลือพื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำใน 5 จังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ได้แก่ พิษณุโลก สุโขทัย พิจิตร นครสวรรค์ และ กำแพงเพชร พร้อมเปิดการส่งน้ำเพื่อเพาะปลูกฤดูนาปี 2562 เป็นการเริ่มดำเนินการโครงการบางระกำโมเดล ปี 2562

“โครงการบางระกำโมเดล” ดำเนินการครั้งแรกปี 2560 ช่วงที่พล.อ.ฉัตรชัยเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สั่งกรมชลประทาน บูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 23 หน่วยงาน และกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่ลุ่มต่ำบางระกำวางแผนปลูกพืชบริหารจัดการน้ำในรูปแบบประชารัฐ ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด พร้อมน้อมนำ “ศาสตร์พระราชา” เรื่องแก้มลิงมาใช้ป้องกันแก้ปัญหาหน้าท่วม

ครั้งนั้นใช้ชื่อโครงการเป็นทางการว่า “โครงการบริหารจัดการน้ำแบบประชารัฐมีส่วนร่วม พื้นที่ทุ่งหนองน้ำบางระกำ” หรือ “โครงการบางระกำโมเดล 60” โดยปรับเปลี่ยนปฏิทินทำนาปีของเกษตรกรในทุ่งบางระกำ ซึ่งเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำของกลุ่มแม่น้ำยมที่ประสบปัญหาหน้าท่วมเป็นประจำรอบคลุม 2 จังหวัด คือ พิษณุโลกและสุโขทัย พื้นที่รวม 265,000 ไร่ ให้เพาะปลูกข้าว และเก็บเกี่ยว

ผลผลิตได้ทันก่อนฤดูน้ำหลาก เพื่อใช้ทุ่งนาเก็บเกี่ยวแล้วเป็นพื้นที่รับน้ำหลากจากแม่น้ำยม ตัดปริมาณน้ำส่วนเกินออกจากลำน้ำยม ทำให้น้ำไม่เอ่อท่วมเขตชุมชนและสถานที่ราชการจังหวัดสุโขทัย

จากความสำเร็จของโครงการบางระกำโมเดล 60 กรมชลประทานขยายผลดำเนินงานโครงการปี 2561 ต่อเนื่องปี 2562 โดยปี 2561 ขยายพื้นที่โครงการเพิ่มจากเดิม 265,000 ไร่ เป็น 382,000 ไร่ รองรับปริมาณน้ำได้มากกว่า 550 ล้านลูกบาศก์เมตร (ลบ.ม.) จากเดิมรับน้ำได้เพียง 400 ล้าน ลบ.ม. ส่วนการดำเนินโครงการปี 2562 ยัง

มีพื้นที่ดำเนินการเท่ากับปี 2561 เนื่องจากเพิ่มศักยภาพแล้ว แต่จะเพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการให้ดียิ่งขึ้น เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ

ก้านันสมศักดิ์กล่าวต่อว่า หลังดำเนินโครงการบางระกำโมเดล ทำให้มีความมั่นคงเรื่องน้ำทำนาทั้ง 2 ฤดู โดยฤดูนาปีได้ทำนาตั้งแต่เดือนเมษายน และเก็บเกี่ยวผลผลิตเสร็จก่อนมีน้ำหลากมาโดยไม่เกิดความเสียหาย และฤดูนาปีรับน้ำให้

**โครงการบางระกำโมเดล**  
บูรณาการการบริหารจัดการพื้นที่ลุ่มต่ำ รองรับน้ำหลาก ปี 2562

พื้นที่เป้าหมาย	ปี 2562
พื้นที่ลุ่มต่ำในเขตชลประทาน 382,000 ไร่	ม.ค. -
ในเขตจังหวัดพิษณุโลก-สุโขทัย ดังนี้	ก.พ. -
พิษณุโลก	ก.พ. -
• อ.พรหมพิราม 192,180 ไร่	ก.พ. -
• อ.เมืองพิษณุโลก 30,200 ไร่	ก.พ. -
• อ.บางระกำ 57,900 ไร่	ก.พ. -
• อ.วัดสิงห์ 1,500 ไร่	ก.พ. -
สุโขทัย	ก.พ. -
• อ.ก่งกระลา 99,220 ไร่	ก.พ. -

**แผนการส่งน้ำเพาะปลูกพืชฤดูฝน**

- 1 มีนาคม 2562 : เริ่มรับน้ำฝนโครงการฯ 15 มีนาคม 2562 เตรียมส่งน้ำเข้าสู่ระบบชลประทาน
- 1 เมษายน 2562 : เริ่มส่งน้ำเพาะปลูกพืชฤดูฝน
- 31 กรกฎาคม 2562 : หยุดส่งน้ำ / เก็บเกี่ยว

**ประโยชน์จากการเหนี่ยวน้ำพื้นที่ลุ่มต่ำบางระกำ**

- บรรเทาอุทกภัย วิกฤติภัยแล้ง และอุทกภัยซ้ำซาก
- เพิ่มผลผลิตและคุณภาพผลผลิต
- เพิ่มผลผลิตและคุณภาพผลผลิต
- เพิ่มผลผลิตและคุณภาพผลผลิต

1-30 พฤศจิกายน 2562 : เริ่มระบายน้ำจากอ่างเก็บน้ำเขื่อนเจ้าพระยา 15-30 ชม. เพื่อสนับสนุนระบบชลประทานทุ่งบางระกำ ปี 2562



ทำนาเต็มพื้นที่ นอกจากนี้ ฤดูน้ำหลากเดือนสิงหาคม-ตุลาคม เกษตรกรยังพลิกวิกฤติเป็นโอกาส โดยทำประมงเป็นอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ ที่สำคัญช่วยลดต้นทุนการผลิตจากการที่น้ำท่วมที่นาเป็นการเพิ่มธาตุอาหารในดินลดการใช้ปุ๋ย และยังช่วยทำลาย วัชพืช ข้าวตืด โรค และแมลงศัตรูพืช ลดใช้สารเคมี ดังนั้น จึงต้องการให้รัฐบาลดำเนินโครงการอย่างต่อเนื่อง

### นายทองเปลว กองจันทร์ อธิบดีกรมชลประทาน

กล่าวเพิ่มเติมว่า โครงการบางระกำโมเดล เป็นการปรับเปลี่ยนปฏิทินทำนาปีของเกษตรกรพื้นที่ทุ่งบางระกำ ลดความเสี่ยงผลผลิตข้าวเสียหายจากน้ำท่วม ภาครัฐได้ประโยชน์ที่ประหยัดงบประมาณจ่ายชดเชยความเสียหายจากน้ำท่วม ที่สำคัญหลังเกษตรกรเก็บเกี่ยวผลผลิต ยังใช้เป็นแก้มลิงธรรมชาติรับน้ำฤดูน้ำหลาก เป็นการหน่วงน้ำไม่ให้กระทบกลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนล่าง อีกด้วย

“พื้นที่ลุ่มน้ำยม เป็นเพียงลุ่มน้ำเดียวของกลุ่มน้ำสาขาแม่น้ำเจ้าพระยาที่ยังไม่มีเขื่อนขนาดใหญ่กั้นกักน้ำ ทำให้ช่วงฤดูน้ำหลากเกิดน้ำท่วมที่ลุ่มต่ำของกลุ่มน้ำยม ในจ.พิษณุโลก และสุโขทัยเป็นประจำ รวมทั้งส่งผลให้พื้นที่ลุ่มต่ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยาได้รับผลกระทบไปด้วย ดังนั้น ระหว่างรอโครงการชลประทานขนาดใหญ่และสำคัญในอนาคต รัฐบาลจึงจัดทำโครงการบางระกำโมเดลขึ้น เพื่อบรรเทาปัญหาที่เกิดขึ้น”อธิบดีกรมชลประทานกล่าว

สำหรับการบริหารจัดการน้ำทุ่งบางระกำ ในปี 2562 นั้น กรมชลประทานวางแผนเตรียมส่งน้ำเข้าระบบคลองตั้งแต่วันที่ 15-31 มีนาคม และส่งน้ำให้เกษตรกรเริ่มเพาะปลูกพืชฤดูฝนได้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน สิ้นสุดการส่งน้ำวันที่ 31 กรกฎาคม จากนั้นตั้งแต่เดือนสิงหาคม – พฤศจิกายน เป็นช่วงหน่วงน้ำในพื้นที่ลุ่มต่ำ เตรียมพื้นที่รองรับปริมาณน้ำหลากจากอุทกภัยลุ่มน้ำยม และลุ่มน้ำสาขา รวมทั้งปริมาณน้ำจากฝนตกในพื้นที่

โดยช่วงฤดูน้ำหลากนั้น กรม

ชลประทานบริหารจัดการน้ำในพื้นที่โครงการบางระกำโมเดลด้วยการเพิ่มการระบายน้ำในแม่น้ำยมด้วยการผันน้ำลงแม่น้ำน่าน และแม่น้ำยมสายเก่า พร่องน้ำเหนือประตูระบายน้ำระดับที่ต่ำกว่าระดับวิกฤติ 2-3 เมตร เพื่อรองรับปริมาณน้ำที่จะผันมาจากแม่น้ำยมผ่านประตูระบายน้ำบ้านหาดสะพานจันทร์ อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย หากเกิดกรณีวิกฤติปริมาณน้ำมากเกินกว่าความสามารถการระบายที่จะผ่านแม่น้ำยม ในเขตอ.เมืองสุโขทัย จะใช้พื้นที่ลุ่มต่ำในโครงการบางระกำโมเดลรับน้ำหลาก ป้องกันอุทกภัยเขตชุมชนเมืองสุโขทัย ซึ่งรองรับได้ประมาณ 550 ล้าน ลบ.ม. หลังผันฤดูน้ำหลาก ตั้งแต่วันที่ 1-30 พฤศจิกายน 2562 ก็ระบายน้ำออกจากพื้นที่ลุ่มต่ำ เพื่อให้เกษตรกรเริ่มปลูกข้าวนาปรัง

นอกจากนี้ จากความสำเร็จโครงการบางระกำโมเดลช่วงที่ผ่านมาจึงขยายผลดำเนินการใน 12 ทุ่งลุ่มเจ้าพระยาตอนล่างได้ จ.นครสวรรค์ ประกอบด้วย ทุ่งเชียงราก จ.สิงห์บุรี ทุ่งฝั่งซ้ายคลองชัยนาท-ป่าสัก ทุ่งท่าวัง จ.ลพบุรี ทุ่งบางกุ่ม ทุ่งบางกุ้ง ทุ่งป่าโมก จ.อ่างทอง ทุ่งผักไห่ ทุ่งเจ้าเจ็ด ทุ่งพระยาบรรลือ ทุ่งโพธิ์พระยา ทุ่งบางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา และทุ่งรังสิตใต้ จ.ปทุมธานี รวมพื้นที่ 1.15 ล้านไร่ น้ำหลากได้ 1,533 ล้าน ลบ.ม. โดยให้เกษตรกรเริ่มเพาะปลูกได้เดือนพฤษภาคม เก็บเกี่ยวเดือนกันยายน ก่อนใช้เป็นที่รับน้ำหลากเช่นเดียวกับทุ่งบางระกำ ทำให้รับน้ำหลากได้ถึง 2,033 ล้าน ลบ.ม. หรือเท่ากับปริมาณความจุของเขื่อนแควน้อยบำรุงแดน และ เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์รวมกัน

# สตช.-ปค.ถูกร้องมากที่สุด 19ปีผู้ตรวจการแผ่นดิน สานปัญหา4.4หมื่นเรื่อง

ผู้ตรวจการแผ่นดิน จัดงานครบรอบ 19 ปี แก้ปัญหาให้ประชาชน 44,198 เรื่อง อยู่ระหว่างดำเนินการ 1,724 เรื่อง เผย “สำนักงานตำรวจแห่งชาติ-”  
▶ ต่อ : ผู้ตรวจ -หน้า 10

## ผู้ตรวจ

กรมการปกครอง”ถูกร้องเรียนมากที่สุด โดยเฉพาะการปฏิบัติหน้าที่

เมื่อวันที่ 10 เมษายน สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ได้จัดพิธีสักการะพระพรหมโลกศักดิ์สิทธิ์ประจำศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสครบรอบ 19 ปี (สถาปนาสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2543) โดยมี พล.อ.วิทวัส รชตะนันทน์ ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วย นายบุรณัฐ ฐาปนกุล และนายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ตรวจการแผ่นดิน นายรักษเกชา แฉฉฉาย เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่เข้าร่วมพิธี

โดย พล.อ.วิทวัสกล่าวถึงผลการปฏิบัติงานแก้ปัญหาประชาชน รวม 44,198 เรื่องจากทั้งหมด 45,922 เรื่อง อยู่ระหว่างดำเนินการ 1,724 เรื่อง โดยหน่วยงานที่ถูกร้องเรียนลำดับต้น คือ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (สตช.) และกรมการปกครองประเด็นที่ถูกร้องเรียนมากที่สุด 3 อันดับแรก 1.การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจ 2.การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ 3.ปัญหาเรื่องที่ดิน

ทั้งนี้ ผู้ตรวจการแผ่นดินได้มีการทำงานเกี่ยวกับหลายประเด็นปัญหา อาทิ

การควบคุมสารเคมีอันตราย พาราควอดที่ใช้ในการเกษตร ซึ่งจะเชิญประธานคณะกรรมการวัตถุอันตรายอธิบดีกรมวิชาการเกษตร รวมถึงผู้เชี่ยวชาญด้านผลกระทบของวัตถุอันตรายต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมมาหารือร่วมกัน ถึงศักยภาพขีดความสามารถและปัญหาอุปสรรค ปลายเดือนเมษายนนี้ หลังจากทีคณะกรรมการชุดดังกล่าว ยังไม่ได้ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจการแผ่นดินที่ขอให้ยกเลิกการใช้สารอันตรายนี้ตั้งแต่ 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป

พร้อมกันนี้ ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ออกประกาศเกี่ยวกับการจำกัดการใช้การถ่ายทอดความรู้ เกี่ยวกับวัตถุอันตราย พาราควอด แก่ประชาชนแล้วเร่งพัฒนา วิจัยอื่นขึ้นมาทดแทนซึ่งในปัจจุบันนายกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้ นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะกำกับการบริหารราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกระทรวงอุตสาหกรรม พิจารณาเร่งดำเนินการ ในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป ทั้งนี้ในการเรียกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาหารือเป็นไปตามมาตรา 25 ของ พ.ร.บ.ว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดิน หากไม่มาจะมีโทษตามมาตรา 55 จำคุกไม่เกิน 6 เดือน ปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ

อีกกรณีหนึ่ง คือ การจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มราคาสูงกว่าปกติร้อยละ 40-50 ภายในสนามบินท่าอากาศยานดอนเมืองและสุวรรณภูมิ ซึ่งผู้ตรวจการแผ่นดินเสนอให้ควบคุมไม่ให้เกินราคาเฉลี่ย เช่น ขายน้ำดื่มราคา 10 บาท และเพิ่มจุดจำหน่ายอาหาร เครื่องดื่มมีราคาถูก สำหรับกรณี ทอท. ออกประกาศคัดเลือก ผู้ได้รับสิทธิประกอบกิจการบริหารจัดการกิจกรรมเชิงพาณิชย์

ภายใน อาคารผู้โดยสาร สุวรรณภูมิและประกาศคัดเลือกผู้ได้รับสิทธิประกอบกิจการจำหน่ายสินค้าปลอดอากร หรือ duty free ที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ภูเก็ต เชียงใหม่ และหาดใหญ่ โดยมีการให้สิทธิ ผู้บริหารจัดการในแต่ละประกาศเพียงรายเดียวซึ่งขัดต่อข้อเสนอของผู้ตรวจการแผ่นดินที่ให้การดำเนินการไม่น้อยกว่า 3 ราย

โดยผู้ตรวจการแผ่นดิน กำลังเร่งติดตามผลชี้แจงจาก ทอท.พร้อมกำหนดการประชุมร่วมกับ ทอท.และกระทรวงคมนาคม รวมถึงกระทรวงการคลัง ในฐานะผู้ถือหุ้น เพื่อสอบถามถึงเหตุผลที่ไม่สามารถปฏิบัติตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจการแผ่นดินได้ ภายในเดือนพฤษภาคมนี้ ถ้าหารือกันแล้วยังไม่ปฏิบัติตามอีกก็จะถือว่าหัวหน้าหน่วยงาน มีเจตนาไม่ปฏิบัติหน้าที่ซึ่งตามกฎหมายให้อำนาจผู้ตรวจการแผ่นดินส่งรายงานไปยัง ป.ป.ช. โดย ป.ป.ช.ต้องยึดสำนวนการสอบสวนของผู้ตรวจการแผ่นดินเป็นหลัก กรณีมีพฤติการณ์จงใจไม่ปฏิบัติหน้าที่ทำให้ราชการเกิดความเสียหาย ซึ่งสามารถผิดได้ทั้งทางวินัยและอาญา

## เปิดที่มายุทธศาสตร์ส่งเสริมธุรกิจสินค้าฮาลาล

● ตามมติ ครม. เมื่ออังคารที่ 2 มิถุนายน 2558 เห็นชอบตามที่กระทรวงอุตสาหกรรม (อก.) เสนอ ยุทธศาสตร์การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพธุรกิจสินค้าและบริการฮาลาล (พ.ศ. 2559-2563) และแผนปฏิบัติงานภายใต้ยุทธศาสตร์ดังกล่าว มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการขับเคลื่อนและให้สำนักงาน (สปป.) จัดสรรงบประมาณในการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติงานการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพธุรกิจสินค้าและบริการฮาลาล (พ.ศ. 2559-2563) ภายใต้ยุทธศาสตร์การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพธุรกิจสินค้าและบริการฮาลาล (พ.ศ. 2559-2563) ของหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ประเทศไทยเป็นฐานการผลิตและส่งออกสินค้าและบริการฮาลาลที่สำคัญในภูมิภาคอาเซียนและของโลกเพื่อสร้างรายได้ให้แก่ประเทศ เพื่อสร้างการรับรู้และความเชื่อมั่นในสินค้าฮาลาลของไทย และเพื่อส่งเสริมการพัฒนาภาคบริการฮาลาลให้ขยายตัวมากขึ้น ประกอบด้วย 4 ยุทธศาสตร์คือ 1.การเสริมสร้างศักยภาพการพัฒนามาตรฐานและการตรวจรับรองฮาลาล 2.การเสริมสร้างศักยภาพการผลิต

สินค้าและบริการฮาลาล 3.การพัฒนาศักยภาพการตลาดฮาลาลสู่สากล และ 4.การพัฒนาศักยภาพการวิจัยพัฒนาวิทยาศาสตร์ฮาลาล เพื่อสร้างความเข้มแข็งของอุตสาหกรรมฮาลาลของประเทศ ส่วนหน่วยงานหลักที่เกี่ยวข้องในแผนปฏิบัติงานเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ดังกล่าว ประกอบด้วย กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงอุตสาหกรรม และศูนย์อำนวยความสะดวกจังหวัดชายแดนภาคใต้ รวมทั้ง องค์การภาคศาสนาและภาคเอกชนมีบทบาทร่วมดำเนินงานในฐานะหน่วยดำเนินงานและ/หรือหน่วยร่วมดำเนินงาน อาทิ สำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด สำนักงานจุฬาราชมนตรี สถาบันมาตรฐานฮาลาลแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เป็นต้น



พล.อ.วิฑูรย์ รัชตะนันท์ ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน ได้จัดพิธีทำบุญเลี้ยงพระ เนื่องในโอกาสครบรอบ 19 ปี การสถาปนาสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน เมื่อวานนี้ (10 เม.ย.)

## ผู้ตรวจฯเรียกฝ่ายเกี่ยวข้อง เคลียร์ปัญหา“พาราควอต”

ผู้จัดการรายวัน360° - 19 ปี ผู้ตรวจการแผ่นดิน สางปัญหาประชาชนแล้ว 44,198 เรื่อง ซึ่ง สตช.- กรมการปกครอง ถูกร้องเรียนมากที่สุด เตรียมเรียกประธานคณะกรรมการวัตถุ อันตราย อธิบดีกรมวิชาการเกษตร ทกปัญหาพาราควอตภายในเดือนนี้ ชู ไม่ม่แจกคุก หลัง ไม่ยอมปฏิบัติตามข้อเสนอผู้ตรวจฯ ตามติดปัญหา

วานนี้ (10 เม.ย.) สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ได้จัดพิธี ลักการะพระพรหม ลิงค์ศักดิ์สิทธิ์ประจำศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสครบรอบ 19 ปี การสถาปนา สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ตั้งแต่วันที่ 12 เม.ย. 43 โดยมี พล.อ.วิฑูรย์ รัชตะนันท์ ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วย นายบูรณ ฐาปนดุลย์ และนายสมศักดิ์ สุวรรณ- สุจริต ผู้ตรวจการแผ่นดิน นายรักษเกษชา แฉฉาย เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่เข้าร่วมพิธี

พล.อ.วิฑูรย์ ได้กล่าวถึงผลการปฏิบัติงานแก้ปัญหาประชาชนรวม 44,198 เรื่อง จาก ทั้งหมด 45,922 เรื่อง อยู่ระหว่างดำเนินการ 1,724 เรื่อง โดยหน่วยงานที่ถูกร้องเรียนลำดับ ต้น คือ สตช. และกรมการปกครอง ประเด็นที่ถูกร้องเรียนมากที่สุด 3 อันดับแรกคือ 1. การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจ 2. การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น และ 3. ปัญหาเรื่องที่ดิน

ส่วนประเด็นปัญหาการควบคุมสารเคมีอันตรายพาราควอตที่ใช้ในการเกษตร ล่าสุด ผู้ตรวจการแผ่นดิน จะเชิญประธานคณะกรรมการวัตถุอันตราย อธิบดีกรมวิชาการเกษตร รวมถึงผู้เชี่ยวชาญด้านผลกระทบของวัตถุอันตรายต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม มาหารือร่วมกันถึงศักยภาพขีดความสามารถ และปัญหาอุปสรรค ในปลายเดือน เม.ย.นี้ หลังจากที่ คณะกรรมการชุดดังกล่าว ยังไม่ได้ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจการแผ่นดิน ที่ขอให้ ยกเลิกการใช้สารอันตรายนี้ ตั้งแต่ 1 มกราคม 2562 เป็นต้นไป และให้กระทรวงเกษตรและ สหกรณ์ ออกประกาศเกี่ยวกับการจำกัดการใช้ การถ่ายทอดความรู้ เกี่ยวกับวัตถุอันตราย พาราควอต แก่ประชาชน แล้วเร่งพัฒนาวิธีอื่นขึ้นมาทดแทน ซึ่งในปัจจุบันนายกรัฐมนตรื ได้มอบหมายให้ นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะกำกับการบริหาร ราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกระทรวงอุตสาหกรรม พิจารณาเร่งดำเนินการ ในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ทั้งนี้ ในการเรียกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาหรือเป็นไปตามมาตรา 25 ของ พ.ร.บ.ว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดิน หากไม่มา จะมีโทษตามมาตรา 55 จำคุกไม่เกิน 6 เดือน ปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

อีกกรณีหนึ่งคือการจำหน่ายอาหาร และเครื่องดื่มราคาสูงกว่าปกติ ร้อยละ 40-50 ภายในสนามบินท่าอากาศยานดอนเมือง และสุวรรณภูมิ ซึ่งผู้ตรวจการแผ่นดิน เสนอให้ควบคุมอาหารและเครื่องดื่มไม่ให้เกินราคาเฉลี่ย เช่น ขายน้ำดื่มราคา 10 บาท และเพิ่มจุดจำหน่ายอาหาร เครื่องดื่ม มีราคาถูก.

# เครดิตบูโรห่วงสหกรณ์หนี้ฟุ้ง

- เหตุปล่อยกู้ยาวแถมยังทวงยากเย็น
- กลุ่มเสี่ยงตรวจเครดิตเพิ่ม7หมื่น/ด.

สหกรณ์ห่วงผู้กู้หนี้ท่วมเสี่ยงคืนหนี้ไม่ได้ ขอเครดิตบูโรช่วยตรวจเครดิตให้ต้นยอดตรวจฟุ้ง 7 หมื่นรายการต่อเดือน แถมให้กู้นานกว่าปกติ

นายสุรพล โอภาสเสถียร ผู้จัดการใหญ่ บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด หรือเครดิตบูโร เปิดเผยว่า ตั้งแต่ช่วงปลายปี 2561 กลุ่มสหกรณ์ออมทรัพย์ได้เริ่มเข้ามาหารือกับเครดิตบูโร เพราะอยากใช้ข้อมูลเครดิตในการวิเคราะห์สินเชื่อ แต่สหกรณ์ยังไม่พร้อมที่จะเป็นสมาชิกเครดิตบูโร เนื่องจากการเป็นสมาชิกเครดิตบูโรต้องมีการปฏิบัติตามกฎกติกาเคร่งครัด ต้องรับผิดชอบข้อมูลส่วนบุคคล และต้องมีการเตรียมข้อมูลและเชื่อมต่อกับระบบกับเครดิตบูโร

นายสุรพลกล่าวว่า ปัจจุบันสหกรณ์ไม่สามารถดูข้อมูลผู้ขอสินเชื่อได้โดยตรง แต่เริ่มเห็นความเสี่ยงมากขึ้น จึงให้ผู้ตรวจเครดิตบูโรเพื่อนำมาใช้ประกอบการพิจารณาสินเชื่อของสหกรณ์ โดยส่วนใหญ่จะเป็นผู้กู้กลุ่มที่มีความเสี่ยงหรือกลุ่มน่าสงสัย เช่น มีการกู้ยืมเงินถี่ ซึ่งจะทำให้มีภาระหนี้สูง และกังวลว่าจะไม่มีความสามารถชำระหนี้คืน ซึ่งจากปกติการขอตรวจเครดิตบูโรเฉลี่ยอยู่ที่ 55,000 รายต่อเดือน เพิ่มขึ้นมาเป็น 70,000 รายต่อเดือนในปัจจุบัน ซึ่งจากการสอบถามผู้ถูกพบว่าส่วนใหญ่นำไปใช้เพื่อขอกู้กับสหกรณ์ออมทรัพย์มากที่สุด และนำไปขอกู้ในโครงการบ้านล้านหลังของทางธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) รวมไปถึงนำไปยื่นขอกู้ก่อนมาตรการกำกับดูแลสินเชื่อที่อยู่อาศัยใหม่ (แอลทีวี) ของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ที่มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 1 เมษายนที่ผ่านมา

“สหกรณ์ออมทรัพย์ส่วนใหญ่มักจะมีการให้ผลตอบแทนสมาชิกตั้งแต่ 6% ขึ้นไป แต่ระดมเงินฝากดอกเบี้ย 4% และให้สินเชื่อที่ 5-8%

ขณะนี้การลงทุนตลาดมีความผันผวน ดังนั้นจะให้ผลตอบแทนสมาชิกได้ต้องมีการปล่อยกู้สินเชื่อ ซึ่งเครดิตบูโรเป็นกังวลสหกรณ์ออมทรัพย์ปล่อยกู้ให้กับสมาชิกแบบระยะยาว อาจทำให้เกิดปัญหาเรื่องการใช้หนี้คืนในอนาคตได้ เช่น มาขอกู้ตอนอายุ 55 ปี และให้ผ่อนใช้คืนถึง 150 งวด หรือ 12 ปีครึ่ง ต้องผ่อนถึงอายุ 72 ปี เท่ากับว่าเกินอายุวัยเกษียณไปแล้ว ทำให้เกิดข้อสงสัยว่า ถ้าหากไม่ได้มีธุรกิจส่วนตัวที่สร้างรายได้ หลังเกษียณ จะเอาเงินที่ไหนใช้หนี้คืนสหกรณ์ และสหกรณ์จะรู้ได้อย่างไรว่าในอนาคต เมื่อเกษียณไปแล้วจะมีเงินใช้จ่ายคืน ซึ่งต่างจากสถาบันการเงินที่ระบุชัดเจนว่ามีระยะเวลาผ่อนหนี้คืนได้เพียงถึงอายุ 60-65 ปีเท่านั้น” นายสุรพลกล่าว

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ที่ผ่านมา แสดงความเป็นห่วงปัญหาเชิงโครงสร้างของสหกรณ์ออมทรัพย์ที่ขยายตัวค่อนข้างมาก หากเกิดปัญหาจะเกิดความเสถียรภาพระบบการเงินและเป็นปัญหาในอนาคต อย่างไรก็ตาม ขณะนี้มีหลายหน่วยงานร่วมกันหารือเพื่อหาแนวทางกำกับดูแลทั้ง ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) กระทรวงการคลัง กรมส่งเสริมสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นต้น

## 'สตช.-กรมปกครอง' แซมป์โดนร้อง > 14

# 'สตช.-กรมปกครอง' แซมป์โดนร้อง

กรุงเทพธุรกิจ ● “ผู้ตรวจการแผ่นดิน” โชว์ผลงาน 19 ปี แก้ปัญหา 44,198 เรื่อง จาก 45,922 เรื่อง อยู่ระหว่างดำเนินการ 1,724 เรื่อง สตช.-กรมปกครอง ครอง แซมป์โดนร้องเยอะสุด เตรียมถกปัญหา พาราควอต ชูประธาน กก.วัตถุอันตราย-กรมวิชาการเกษตร ไม่มาเจอบุคคล

ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน พล.อ.วิหวัธ รัชตะนันท์ ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน กล่าวถึงผลการปฏิบัติงานแก้ปัญหาประชาชนครบรอบ 19 ปี ของผู้ตรวจการแผ่นดิน โดยแก้ปัญหาให้กับประชาชนรวม 44,198 เรื่อง จากทั้งหมด 45,922 เรื่อง อยู่ระหว่างดำเนินการ 1,724 เรื่อง โดยหน่วยงานที่ถูกร้องเรียนลำดับต้นคือ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (สตช.) และ กรมการปกครอง

ส่วนประเด็นที่ถูกร้องเรียนมากที่สุด 3 อันดับแรก 1 การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจ 2 การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ 3 ปัญหาเรื่องที่ดิน

สำหรับประเด็นปัญหา การควบคุมสารเคมีอันตรายพาราควอตที่ใช้ในการเกษตร ล่าสุดผู้ตรวจการแผ่นดินจะเชิญประธานคณะกรรมการวัตถุอันตราย อธิบดีกรมวิชาการเกษตร. รวมถึงผู้เชี่ยวชาญด้านผลกระทบของวัตถุอันตรายต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมมาหารือร่วมกัน ถึงศักยภาพขีดความสามารถ และปัญหาอุปสรรคปลายเดือนเม.ย.นี้ หลังจากทีคณะกรรมการชุดดังกล่าว ยังไม่ได้ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจการแผ่นดินที่ขอให้ยกเลิก

การใช้สารอันตรายนี้ตั้งแต่ 1 ม.ค.63 เป็นต้นไป โดยให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ออกประกาศเกี่ยวกับการจำกัดการใช้ การถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับวัตถุอันตราย พาราควอตแก่ประชาชนแล้วเร่งพัฒนาวิธีอื่น ขึ้นมาทดแทน. ซึ่งในปัจจุบันนายกรัฐมนตรียังได้มอบหมายให้นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะกำกับการบริหารราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกระทรวงอุตสาหกรรม พิจารณาเร่งดำเนินการ ในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป ทั้งนี้ ในการเรียกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาหารือ เป็นไปตามมาตรา 25 ของพ.ร.บ.ว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดิน หากไม่มาจะมีโทษตามมาตรา 55 จำคุกไม่เกิน 6 เดือน ปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

อีกกรณีหนึ่งคือการจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มราคาสูงกว่าปกติร้อยละ 40-50 ภายในสนามบินท่าอากาศยานดอนเมือง และสุวรรณภูมิ ซึ่งผู้ตรวจการแผ่นดินเสนอให้ควบคุมอาหารและเครื่องดื่มไม่ให้เกินราคาเฉลี่ย เช่น ขายน้ำดื่มราคา 10 บาท และเพิ่มจุดจำหน่ายอาหารเครื่องดื่มมีราคาถูกลงสำหรับบริเวณท่าอากาศยาน. ออกประกาศคัดเลือกผู้ได้รับสิทธิประกอบกิจการบริหารจัดการกิจกรรมเชิงพาณิชย์ ภายในอาคารผู้โดยสาร สุวรรณภูมิและประกาศคัดเลือกผู้ได้รับสิทธิประกอบกิจการจำหน่ายสินค้าปลอดอากรหรือดีวตีฟรี ที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ภูเก็ต เชียงใหม่ และหาดใหญ่ โดยมีมติให้สิทธิผู้บริหารจัดการในแต่ละประกาศเพียงรายเดียว ซึ่งขัดต่อข้อเสนอของผู้ตรวจการแผ่นดินที่ให้ดำเนินการไม่

น้อยกว่า 3 ราย

โดยผู้จัดการแผ่นดินกำลังเร่งติดตามผลชี้แจงจากทอท. พร้อมกำหนดการประชุมร่วมกับทอท.และกระทรวงคมนาคม รวมถึงกระทรวงการคลัง ในฐานะผู้ถือหุ้น เพื่อสอบถามถึงเหตุผลที่ไม่สามารถปฏิบัติตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจการแผ่นดินได้ภายในเดือนพ.ค.นี้ แต่ถ้าหารือกันแล้วยังไม่ปฏิบัติตามอีก ก็จะถือว่าหัวหน้าหน่วยงานมีเจตนาไม่ปฏิบัติหน้าที่ซึ่งตามกฎหมายให้อำนาจผู้ตรวจการแผ่นดินส่งรายงานไปยัง ป.ป.ช. โดยป.ป.ช.ต้องยึดสำนวนการสอบสวนของผู้ตรวจการแผ่นดินเป็นหลัก กรณีมีพฤติการณ์ไม่ปฏิบัติหน้าที่ทำให้ราชการเกิดความเสียหาย ซึ่งสามารถผิดได้ทั้งทางวินัยและอาญา

นอกจากนี้ยังแก้ไขปัญหาที่จะส่งผลกระทบต่อสาธารณะ ในเรื่องของกรมศิลปากรที่กำหนดเขตพื้นที่โบราณสถานเมืองพิมายทับซ้อนที่ดินชุมชน อ.พิมายกว่า 2600 ไร่ ซึ่งขณะนี้อง.นครราชสีมาได้เร่งตั้งคณะกรรมการแก้ไขปัญหา

ทั้งนี้ปัญหาการร้องเรียนของประชาชน และข้อเสนอแนะของผู้ตรวจการแผ่นดินที่มีต่อภาครัฐ เสมือนเสียงสะท้อน ถึงการดำเนินการของรัฐที่ส่งผลกระทบต่อประชาชน ซึ่งเจตนาในการแก้ปัญหาของผู้ตรวจการแผ่นดินไม่ได้เป็นการมุ่งจับผิดหน่วยงานของรัฐแต่ต้องการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาความบกพร่องว่าเกิดจากสาเหตุอะไรและมีทางออกหรือร่วมกันแก้ปัญหาอย่างไร เพื่อให้การแก้ไขปัญหาประชาชนเกิดประสิทธิภาพและเป็นจริงมากขึ้น



## เผยควันพิษเหนือดีขึ้น จุดฮอตสปอต-ลดลง! ควันพิษภาคเหนือดีขึ้น แม่ทัพน้อยที่ 3 สรุปผล การแก้ปัญหา 7 วันตามคำสั่งนายกฯ ได้ผล พบจุด ฮอตสปอตลดลงถึง 91 เปอร์เซ็นต์ ★ มีต่อหน้า 6

**เผยควันพิษ** ☆ **ต่อจากหน้า 1**  
“บิกป็อก” เผยเทียบตัวเลขจุดความร้อนวันที่ 2 เม.ย. ที่เคยพุ่งสูงเกือบ 2,000 จุด เหลือแค่ 300 จุดเท่านั้น แต่ยอมรับยังมีการเผาของป่าด้าน “บิกคู” เดินหน้าดับไฟป่าต่อ ทำหนังสือถึงลาวและพม่าร่วมแก้ปัญหา ขณะที่ไฟป่าในพื้นที่ที่ยังเกิดขึ้นไม่หยุด ส่งผลให้ฝุ่นเกินค่ามาตรฐานหลายจังหวัด

สถานการณ์ควันพิษจากไฟป่า 9 จังหวัดภาคเหนือดีขึ้น หลังครบกำหนดตามคำสั่งนายกฯ ให้ทุกหน่วยร่วมผลักดันภายใน 7 วัน โดยช่วงสายวันที่ 9 เม.ย. พล.ท.สุกโชติ ธวัชพิระชัย แม่ทัพน้อยที่ 3 กล่าวถึงสถานการณ์หมอกควันและไฟป่าภาคเหนือว่า ศูนย์อำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันระดับภาคส่วนหน้า (ศอ.ปภ.ภาค สน.) สรุปผลการปฏิบัติงานตามข้อสั่งการของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี รวม 7 วัน ระหว่างวันที่ 2-9 เม.ย. พบว่าสถานการณ์จุดความร้อนลดลงตามลำดับ สามารถแก้ไขปัญหาได้ในระดับที่น่าพอใจ หลังการลงพื้นที่ติดตามหมอกควันไฟป่าภาคเหนือของนายกรัฐมนตรี หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ปรับแผนการทำงานอย่างต่อเนื่อง เน้นการเฝ้าระวังการเกิดจุดความร้อน ใช้การลาดตระเวนทำแนวกันไฟและดับไฟป่าให้เร็วที่สุด ทำให้วันนี้จุดฮอตสปอต 9 จังหวัด ภาคเหนือลดลงกว่า 91 เปอร์เซ็นต์

แม่ทัพน้อยที่ 3 กล่าวว่า ที่ผ่านมามีการจัดกำลังเข้าปฏิบัติงาน 9 จังหวัดภาคเหนือรวม 5,791 นาย เป็นฝ่ายทหาร 1,716 นาย เจ้าหน้าที่ป่าไม้ 1,045 นาย ตำรวจ 476 นาย ฝ่ายปกครอง 1,505 นาย และจิตอาสาอีก 1,049 คน มีการใช้อากาศยานประกอบด้วยอากาศยานกองทัพภาคที่ 17 จำนวน 4 ลำ เฮลิคอปเตอร์ 212 จำนวน 1 ลำ บินดับไฟได้ 72 เที่ยวบินจำนวน 260 ไร่ เฮลิคอปเตอร์กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 3 ลำ ใช้ดับไฟ 3 จังหวัด ได้แก่ แม่ฮ่องสอน 53 เที่ยวบิน

ลำปาง 62 เที่ยวบิน และเชียงราย 50 เที่ยวบิน กองทัพอากาศจัดเครื่องบินบีที 67 โปรยน้ำวันละ 2 รอบ รวมทั้งกรมฝนหลวง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มาช่วยทำฝนหลวง นอกจากนี้ ยังมีรถน้ำ ปก.จังหวัดต่างๆ และหน่วยงานส่วนปกครองท้องถิ่นเข้ามาช่วยอย่างต่อเนื่อง

“สิ่งสำคัญที่จะทำให้เกิดประสิทธิภาพในการแก้ปัญหาหมอกควัน คือต้องจัดทำแผนการควบคุมไฟป่าและหมอกควันร่วมกันอย่างบูรณาการ โดยยังคงให้ศูนย์บัญชาการหมอกควันของแต่ละจังหวัดเป็นหน่วยหลักไปจนถึงวันที่ 30 เม.ย. 62” แม่ทัพน้อยที่ 3 กล่าวและว่า ส่วนปัญหาควันไฟจากประเทศเพื่อนบ้านวันนี้ดูจากดาวเทียมพบว่ายังมีการเผาอยู่สิ่งที่ทำตอนนี้คือการประสานงานของผู้ว่าราชการจังหวัด ทหารตามแนวชายแดนในระดับฐานต่อฐานและระดับคณะกรรมการส่วนท้องถิ่นให้เพื่อนบ้านช่วยควบคุมการเผา ที่ผ่านมาก็ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี

นายคมสัน สุวรรณอัมพา รองผวจ.เชียงใหม่ กล่าวถึงสภาพอากาศใน จ.เชียงใหม่ว่า วันนี้ท้องฟ้ากลับมามีสีฟ้าโปร่งดีต่อกันเป็นวันที่ 2 จากการตรวจคุณภาพอากาศใน 4 สถานีตรวจวัดอากาศของกรมควบคุมมลพิษช่วงเวลา 09.00 น. ลดลงจากวันที่ 8 เม.ย. PM 2.5 อยู่ระหว่าง 48-69 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (มก./ลบ.ม.) อยู่ในเกณฑ์ปานกลางถึงเริ่มมีผลต่อสุขภาพ ส่วนจุดฮอตสปอตหรือจุดความร้อน 25 อำเภอของจังหวัดเชียงใหม่เหลือเพียง 27 จุด ในจำนวนนี้มี 9 อำเภอที่ยังพบการลักลอบเผาเพื่อหาของป่า ส่วนมากอยู่ในป่าลึก ได้ประสานกำลังชุดเฉพาะกิจเดินทางเข้าเข้าไปดับไฟป่าและชี้เป้าให้นักบินนำเฮลิคอปเตอร์เข้าไปดับไฟ

ที่ จ.พะเยา ช่วงเช้ามีหมอกปกคลุมไปทั่วจังหวัด ค่า PM 2.5 วันนี้เพิ่มขึ้นจากวันที่ 8 เม.ย. ที่ 52 มก./ลบ.ม. มาอยู่ที่ 71 มก./ลบ.ม. สาเหตุมาจากมีไฟป่าเกิดขึ้นหลายแห่งมีจุดความร้อน

เกิดขึ้น 16 จุด โดยเฉพาะในพื้นที่ อ.เมืองพะเยา เกิดไฟไหม้บริเวณยอดดอยหลวงหรือดอยหนอก ตั้งแต่เมื่อคืนที่ผ่านมาเปลวไฟเกิดตามบนแนวเขาสูงชัน ทำให้เข้าไปดับไฟยากลำบาก ขณะที่กำนันผู้ใหญ่บ้านและอาสาสมัครชุดดับไฟป่าร่วมกันตั้งจุดตรวจและลาดตระเวนเฝ้าระวังไฟป่าในพื้นที่

ส่วนที่ จ.ตาก พ.อ.อาสาพิระ พูลสุวรรณ ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 14 สั่งการให้ ร.ท.กรรมาช เมืองผู้บังคับหมวดเครื่องยิงหนัก นำทหารชุดดับไฟป่าร่วมกับเจ้าหน้าที่ อบต.แม่ปะ อ.แม่สอด จ.ตาก นำรถดับเพลิงเข้าฉีดน้ำสกัดไฟป่าบริเวณเหนืออ่างเก็บน้ำห้วยลึก บ้านแม่ปะบ้านสัน หมู่ 8 ต.แม่ปะ เปลวไฟเผาหญ้าแห้งบนเนินเขาสูงครอบคลุมพื้นที่กว่า 60 ไร่ ประกอบกับกระแสลมค่อนข้างแรงทำให้การทำงานไม่สะดวก บางจุดรถดับเพลิงเข้าไปไม่ได้ต้องเดินเท้าเข้าดับไฟเพื่อป้องกันไม่ให้ไฟลุกลามถึงเขตบ้านเรือนของราษฎร

ที่ทำเนียบรัฐบาล เวลา 09.00 น. พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย ให้สัมภาษณ์การแก้ปัญหาหมอกควันในพื้นที่ 9 จังหวัดภาคเหนือว่า จากการตรวจสอบจุดฮอตสปอตหรือจุดเกิดความร้อนในวันที่ 2 เม.ย. ที่ผ่านมา เกือบ 2,000 จุด ขณะนี้เหลือประมาณ 300 จุด ส่วนการบรรเทาผลกระทบประชาชนทุกหน่วยงานช่วยกันทั้งฉีดน้ำทำความสะอาดเพื่อดูแลพื้นที่ที่เขฟตี้โซน และการแจกหน้ากากอนามัย ภาพรวมการแก้ปัญหาได้รับความร่วมมือจากประชาชนในพื้นที่เป็นอย่างดี แต่ยังมีประชาชนบางส่วนที่เผาป่าอยู่ ดังนั้นต้องสร้างการรับรู้และต้องใช้เวลาในการสร้างความเข้าใจ เช่น ในด้านการเกษตรต้องนำคอกขี้วัวไปใช้ทำประโยชน์อย่างอื่นเพื่อหลีกเลี่ยงการเผา นายกรัฐมนตรีขอให้เกษตรกรพื้นที่ที่น้ำน้อยงดทำนาปรังช่วงนี้

ด้าน พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) กล่าวภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ถึงความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองหมอกควันและไฟป่าในพื้นที่ภาคเหนือว่า ได้รับรายงานทุกวัน พบสถานการณ์ดีขึ้น ได้ทำหนังสือประสานความร่วมมือไปยัง สปป.ลาว และเมียนมาแล้ว นอกเหนือความร่วมมือระดับทหารและจังหวัด เพราะปัญหานี้แก้เพียงประเทศเดียวไม่ได้ ที่สำคัญต้องขอขอบคุณประชาชนทุกจังหวัดและขอบคุณหลายหมู่บ้านตั้งอาสาสมัครขึ้นมาช่วย ขอให้ระมัดระวังเรื่องความปลอดภัย เพราะสถานที่จริงถ้าใครไม่เคยเข้าไปจะไม่รู้ว่าลำบากแค่ไหน บางพื้นที่ต้องใช้เฮลิคอปเตอร์

นำเจ้าหน้าที่และน้ำไปในจุดที่เกิดไฟไหม้อย่างภูเขา พื้นที่หนองทรายให้ใช้วิธีสร้างแนวกันไฟแทน ควบคุมปฏิบัติการฝนหลวง ส่วนคนที่จุดไฟไม่ถูกกฎหมายดำเนินคดีอยู่แล้ว พร้อมขอความร่วมมือ บริษัทไม่ให้เข้าไปปรับซื้อผลผลิตที่ปลูกในพื้นที่ผิดกฎหมาย ไม่ใช่รัฐบาลไม่กล้าและต้อง เพราะอนาคตต้องเดินหน้าไปสู่สินค้าที่ขึ้นทะเบียนสิ่งปดงชี้ทางภูมิศาสตร์หรือสินค้าจีไอที่ต้องตรวจสอบ

ส่วนปัญหาภัยแล้ง นายกรัฐมนตรีกล่าวว่า กรม.รับทราบการประกาศพื้นที่ภัยแล้งในภาค ตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคตะวันออกเฉียง 4 จังหวัด ได้แก่ ร้อยเอ็ด ศรีสะเกษ ตราด และ ชลบุรีสิ่งที่กังวลคือปรากฏการณ์เอลนีโญ ฤดูฝนสั้นลง ฝนตกน้อยลง ต้องเตรียมรับมือไม่เช่นนั้นลำบาก ปัญหาอุปโภคบริโภค น้ำประปาไม่เพียงพอ ให้ จุดบ่อบาดาลเพิ่ม ขนย้ายน้ำบริการประชาชน ต้อง บริหารจัดการให้ดีกว่าเดิม ส่วนพื้นที่เกษตรน้ำใน เขตชลประทานหลายเขื่อนน้ำน้อยลงดังนั้น ช่วงนี้ ขอความร่วมมือเกษตรกรในพื้นที่น้ำน้อยงดทำ นาปรัง ไม่เช่นนั้นจะเกิดผลกระทบในวงกว้าง ถ้า ฝนไม่ตก ถ้าน้ำในเขื่อนไม่พอถ้าปล่อยหมดวันหน้า ก็เดือดร้อนหมด ต้องมีมาตรการปล่อยน้ำอย่างสมดุล รวมถึงปัญหาต่อไปคือปริมาณน้ำที่จะปล่อยเพื่อ ผลักดันน้ำเค็ม ถ้าไม่มีน้ำเพียงพอจะทำให้ดินเค็ม มากขึ้น

☆ มีต่อหน้า 15

## เผยควันทพิษ ☆ ต่อจากหน้า 6

ขณะที่นายประลอง ดำรงค์ไทย อธิบดีกรม ควบคุมมลพิษ (คพ.) กล่าวว่า ค่าฝุ่นละอองส่วนใหญ่ในภาคเหนือวันที่ 9 เม.ย. ลดลงเทียบกับ ช่วงเวลาเดียวกันของวันที่ 8 เม.ย. คุณภาพอากาศ อยู่ในเกณฑ์ปานกลาง-มีผลกระทบต่อสุขภาพ ค่า PM 2.5 เกินมาตรฐานใน ต.เวียง อ.เมืองเชียงราย 60 มก./ลบ.ม. ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย เชียงราย 106 มก./ลบ.ม. ต.ช้างเผือก อ.เมืองเชียงใหม่ 69 มก./ลบ.ม. ต.ศรีภูมิ อ.เมืองเชียงใหม่ 63 มก./ลบ.ม. ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ 48 มก./ลบ.ม. ต.ช้างเคือง อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ 68 มก./ลบ.ม. ต.พระบาท อ.เมืองลำปาง 61 มก./ลบ.ม. ต.สบป่าด อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง 53 มก./ลบ.ม. ต.บ้านดง อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง 55 มก./ลบ.ม. ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ 56 มก./ลบ.ม. บ้านกลาง อ.เมืองลำพูน 69 มก./ลบ.ม. ต.จองคำ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน 76 มก./ลบ.ม. ต.ห้วยโก๋น อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.น่าน 85 มก./ลบ.ม. และ ต.บ้านดอม อ.เมืองพะเยา 73 มก./ลบ.ม.